



ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๐๒๔

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร  
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สำนักงานคณะกรรมการวิจัย  
แห่งชาติ เป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จากเดิม เลขาธิการ  
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
มีหน้าที่ และอำนาจ เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่  
สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์  
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ  
หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน  
การวิจัยแห่งชาติ ที่ อว ๐๔๐๑.๒/ว ๓๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานปลัดกระทรวง  
กองกลาง  
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๖๑๐๖



กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ
21 พ.ค. 2562	21 พ.ค. 2562
1849	17505

ที่ อว ๐๔๐๑.๒/ว ๓๑๑

ถึง ส่วนราชการระดับกระทรวง / ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอิสระ

ด้วย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการจากเดิม เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีหน้าที่ และอำนาจ เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม QR Code ข้างท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ฝ่ายสารบรรณกลาง

โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๒๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๒๘๘

